

ปลื้มเยาวชนทั่วประเทศร่วมโครงการ “โรงเรียน ธนาคาร”

ปลื้มเยาวชนทั่วประเทศร่วมโครงการ “โรงเรียนธนาคาร” แจกกระปุกออมทรัพย์ “น้องหุ่ย” ในวันเด็กแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปลื้มเยาวชนทั่วประเทศสนใจร่วมโครงการ “โรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส.” ดันโปรเจกใหม่ “เงินฝาก Kids D” พร้อมแจกกระปุกออมทรัพย์ “น้องหุ่ย” ในวันเด็กแห่งชาติ สนับสนุนเยาวชนรักการออมและมีวินัยในการใช้จ่าย เพื่อความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

ตามที่ธนาคารได้เริ่มจัดทำโครงการโรงเรียนธนาคารธ.ก.ส. ตั้งแต่ปี 2551 ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีเยาวชนจากโรงเรียน เข้าร่วมประกวดโครงการโรงเรียนธนาคารจำนวนมาก และเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมีโอกาสไปเรียนรู้การประกอบอาชีพต่างๆ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน “รู้ทำ รู้ออม รู้ใช้” และเพื่อเป็นการต่อยอดให้เด็กๆ เห็นความสำคัญของการออมมากยิ่งขึ้น ธนาคารจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมขึ้นในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2560 ที่สำนักงานใหญ่เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้เรื่องการออม รวมทั้งชมสถานที่ต่างๆ ของธนาคาร นอกจากนี้แล้วยังได้จัดโครงการ “เงินฝาก Kids D” ขึ้นที่สำนักงานสาขาที่ร่วมโครงการธนาคาร จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพียงเปิดบัญชีเพื่อออมเงินกับ ธ.ก.ส.ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจะได้รับแจกกระปุกออมทรัพย์ “น้องหุ่ย” น่ารักน่าเอ็นดูฟรี 1 กระปุกทันที

ทั้งนี้ โครงการ “เงินฝาก Kids D” จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนและประชาชนเก็บออมเงิน การปลูกฝังให้รู้จักการออมที่ละเล็กละน้อย จะทำให้ทุกคนเข้าใจและเห็นคุณค่าของเงิน รวมทั้งจะส่งเสริมให้เยาวชนมีระเบียบวินัยในการใช้จ่าย เพราะการปลูกฝังเรื่องการออมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จะทำให้เกิดความความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ส่วนการแจกตุ๊กตาออมทรัพย์ “น้องหุ่ย” ให้กับผู้ที่เปิดบัญชีกับธนาคารตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปนั้น เพื่อต้องการให้เยาวชนเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต ที่มีความรักและผูกพันกับควายหรือกระบือมาตั้งแต่โบราณ เนื่องจากชาวนาไทยต้องใช้แรงงานจากควายในการทำการเกษตร อีกทั้งยังเป็นเพื่อนเล่นของเด็ก ๆ ในชนบท ควายจึงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและช่วยสร้างฐานะให้กับคนส่วนใหญ่ คนไทยในอดีตจึงยกย่องควายเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อคน แต่เด็กไทยในปัจจุบันแทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นหรือสัมผัสกับวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับควายเลย

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจจะพาบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ “เงินฝาก Kids D” สามารถร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่สาขาที่ร่วมโครงการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 555 0555

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณปัญญา โทร. 081-191-6779, 081-438-7353